





	- Định hướng sự thảo luận của SV và kết luận. Giao SV đọc trước tài liệu chương 3.				
<p>Chương 3. Đo các thông số tín hiệu</p> <p>3.1. Đo dòng điện</p> <p>3.2. Đo điện áp</p> <p>3.3. Đo tần số và độ lệch pha</p> <p>3.4. Đo công suất</p> <p>3.5. Bài tập</p>	<p>- GV nêu các vấn đề về đo dòng điện, đo điện áp, đo tần số, đo pha và đo công suất;</p> <p>- SV thảo luận về đo dòng điện, đo điện áp, đo tần số, đo pha và đo công suất;</p> <p>- Tổ chức cho SV thảo luận. Định hướng và đưa ra các câu hỏi trong quá trình SV thảo luận.</p> <p>- Trả lời câu hỏi và tổng kết thảo luận; Định hướng sự ứng dụng nội dung cho các chương tiếp theo.</p> <p>- Nêu các ví dụ mạch đo để SV giải.</p> <p>- SV thảo luận, phân tích và giải các bài tập ví dụ.</p> <p>- Giao nội dung SV tìm hiểu về chương 4.</p>	10	- Tìm hiểu trước về chương 4.	30	a2
<p>Chương 4. Đo các tham số điều chế</p> <p>4.1. Đo hệ số điều chế biên độ</p> <p>4.2. Đo các thông số điều tần</p> <p>4.3. Đo phổ tín hiệu</p>	<p>- GV nêu các vấn đề về đo hệ số điều chế biên độ, đo các thông số điều tần và phổ tín hiệu;</p> <p>- SV thảo luận về đo hệ số điều chế biên độ, đo các thông số điều tần và phổ tín hiệu;</p> <p>- Tổ chức cho SV thảo luận. Định hướng và đưa ra các câu hỏi trong quá trình SV thảo luận. Nhận xét và tổng hợp vấn đề cho SV.</p> <p>- Giao SV tìm hiểu nội dung chương 5.</p>	2	- Tìm hiểu trước nội dung chương 5.	6	
<p>Đánh giá 1: 50%</p> <p><i>Phân tích mạch đo các thông số của tín hiệu</i></p>		1			a2
<p>Chương 5. Đo các thông số và đặc tính các phần tử mạch điện</p> <p>.1. Đo các thông số R,L,C bằng phương pháp mạch cầu</p> <p>5.2. Đo các thông số R,L,C bằng phương pháp cộng hưởng</p> <p>5.3. Đo điện dung bằng phương pháp đếm</p>	<p>- Nêu câu hỏi kiểm tra về nội dung đã cho SV tìm hiểu trước.</p> <p>- SV trả lời những tìm hiểu trước về đo các thông số và đặc tính mạch điện.</p> <p>- GV giảng nội dung của chương.</p> <p>- GV chủ trì cho SV thảo luận trình bày về các phương pháp đo các thông số và đặc tính mạch điện</p> <p>- GV giao SV tự học phân đo các đại lượng ngẫu nhiên.</p> <p>- SV nêu các phương pháp đo thông số và đặc tính mạch điện.</p>	2	<p>- SV tự học nội dung GV yêu cầu.</p> <p>- Tìm hiểu các thiết bị đo cơ bản (VOM kim, số,</p>	9	

5.4. Đo hệ số phẩm chất bằng phương pháp đếm tần số:  5.5. Đo tứ cực					
Chương 6. Đo các đại lượng ngẫu nhiên	- GV hướng dẫn SV tự học		- SV tự học nội dung GV yêu cầu.		...
Chương 7. Dao động ký	- Nêu câu hỏi kiểm tra nội dung đã cho SV tìm hiểu trước về Dao động ký.  - Trả lời những tìm hiểu trước về Dao động ký.  - GV nêu các vấn đề về: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Dao động ký; ứng dụng của Dao động ký trong đo lường điện tử.  - SV Thảo luận, phân tích nguyên lý hoạt động của các loại Dao động ký và ứng dụng trong ngành Điện – Điện tử.  - GV tổng hợp kết luận các vấn đề thảo luận. Giao SV tìm hiểu sử dụng Dao động ký trong thực tế.	2	- Tìm hiểu các thiết bị đo cơ bản (VOM kim, số, Dao động ký, Phân tích phổ)	6	
Chương 8. Một số thiết bị đo thường dùng 8.1. Đồng hồ VOM chỉ thị kim  8.2. Đồng hồ VOM số  8.3 Dao động ký 2 kênh  8.4. Dao động ký kết nối máy tính DSO  8.5. Máy phân tích phổ	- GV nêu tầm quan trọng của việc sử dụng thành thạo các thiết bị đo thường dùng trong Điện – Điện tử. Nêu những loại thiết bị chính trong đo lường điện tử.  - SV thực hiện trình bày việc sử dụng các thiết bị đo cơ bản bao gồm VOM kim, số và Dao động ký 2 kênh tương tự.  - Sinh viên thực hiện thực tế sử dụng các thiết bị đo;  - Hướng dẫn SV thực hiện sử dụng thiết bị đo đúng quy cách.  - GV thực hiện mẫu việc sử dụng các thiết bị đo DSO và máy phân tích phổ;  - SV quan sát, nêu câu hỏi, tham gia trả lời và thảo luận;  - Thực hiện đo thử DSO và máy phân tích phổ;  - GV tổng hợp và kết luận các vấn đề lưu ý cho SV;	9	- Thực hành thêm về sử dụng thiết bị đo thông dụng.	30	
<i>Đánh giá 2: 50%</i> <i>Phân tích mạch đo các thông số và đặc tính phần tử mạch điện sử</i>		1			a3,b1





- Giảng viên thực hiện đúng qui định của nhà trường về sử dụng giảng đường, phòng thí nghiệm trong hoạt động dạy.

## **10. Kỷ luật, khiếu nại và hỗ trợ**

Trong quá trình học tập sinh viên vi phạm một trong các mục sau sẽ bị trừ điểm hoặc không được dự thi:

- Sinh viên vắng mặt trên lớp quá 20% số giờ quy định của học phần sẽ không được dự thi.

- Tại các hoạt động đánh giá, sinh viên cần thể hiện khả năng hiểu biết và hoàn thành theo đúng yêu cầu của giảng viên đây là cơ sở quan trọng để quyết định kết quả đánh giá.

- Sinh viên bắt buộc phải tham gia tất cả các hoạt động đánh giá thì mới được tổng kết môn học.

- Nếu có vấn đề liên quan đến nội dung môn học sinh viên có thể khiếu nại tới giảng viên, khoa, nhà trường để giải quyết.

Sinh viên gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình học tập có thể liên hệ trực tiếp với giảng viên, Trưởng khoa/bộ môn, Văn phòng hỗ trợ sinh viên, Phòng Đào tạo, Ban Thanh tra của Nhà trường để được hướng dẫn, hỗ trợ.

**Chủ tịch Hội đồng**

*Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 20...*

**xây dựng CTĐT ngành**

**Người biên soạn**